

BÁO CÁO

Thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trên lĩnh vực văn hóa - xã hội (Trình Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 (lĩnh vực văn hóa - xã hội) trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII tại Kỳ họp thứ 17, như sau:

I. Về đánh giá kết quả đạt được trên lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2023

Tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trong bối cảnh thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục có nhiều biến động, phức tạp. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, kinh tế từng bước phục hồi và phát triển; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả khá toàn diện. Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với các nội dung nhận định, đánh giá trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời bổ sung và nhấn mạnh một số nội dung như sau:

1. Tích cực triển khai kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, chỉ đạo, tham mưu xây dựng các văn bản về phát triển văn hóa Hà Tĩnh. Tiếp tục quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được UNESCO vinh danh, nâng tổng số danh nhân người Hà Tĩnh được vinh danh so với cả nước lên 2/7 danh nhân. Các sự kiện văn hóa, thể thao tạo được lan tỏa sâu rộng. Thể thao giành nhiều huy chương, thành tích cao, câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền chuyên nghiệp tiếp tục được quan tâm, củng cố vị trí¹. Ngành du lịch từng bước phục hồi; triển khai kế hoạch thực hiện số hóa dữ liệu hình ảnh tại Khu du lịch Chùa Hương, Di tích Đại thi hào Nguyễn Du, Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng Lãn Ông và các khu, điểm du lịch khác.

2. Tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cơ sở vật chất trường học được

¹ Thể thao thành tích cao giành 206 huy chương tại 42 giải quốc gia và quốc tế; đóng góp cho đoàn Việt Nam 08 huy chương tại SEA Games 32, 02 huy chương tại ASIAD 19; Đội bóng chuyền Nam Hà Tĩnh đạt giải ba tại giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư, hiện xếp thứ 3 tại giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia. CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết thúc giải V.League 2022/23 với vị trí thứ 8/14

củng cố theo hướng chuẩn hóa. Chất lượng giáo dục đại trà chuyên biến tích cực; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao². Lộ trình đưa Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội có những tín hiệu tích cực. Tổ chức gặp mặt các em sinh viên xuất sắc người Hà Tĩnh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, qua đó ghi nhận thành tích học tập cũng như kết nối, tư vấn việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên, tạo môi trường thu hút nguồn nhân lực chất lượng. Làm tốt công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục; Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học tiếp tục phát huy hiệu quả và tính nhân văn của chương trình³. Nhờ sự hỗ trợ của quỹ, đến nay 305 học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn được đến với giảng đường đại học.

3. Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực trên lĩnh vực y tế được quan tâm thực hiện; từng bước hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân. Thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại các cơ sở y tế bước đầu đạt một số kết quả; kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, cấp huyện.

4. Tỷ lệ bao phủ người dân tham gia bảo hiểm y tế, lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội đều tăng so với cùng kỳ⁴. Công tác đào tạo nghề được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động⁵. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt kế hoạch đề ra⁶.

Chính sách an sinh xã hội, các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện. Từ năm 2021 đến nay, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, toàn tỉnh đã xây dựng 65 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và 6.125 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai; các nhà văn hóa cộng đồng phát huy tốt công năng sử dụng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt cho Nhân dân vùng lũ; hỗ trợ thu nhập cho thành viên hộ nghèo, người có công với cách mạng, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị quyết số 72/2022/HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện với tổng kinh phí gần 7,5 tỷ đồng...

² Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023 đạt 99,81%, thuộc nhóm 10 tỉnh có điểm trung bình các môn cao nhất cả nước; có 69/84 HS đạt giải, trong đó có 8 giải nhất (có 02 thủ khoa), 25 giải nhì, 19 giải ba và 17 giải khuyến khích, là địa phương đứng thứ 2 cả nước về số lượng học sinh đoạt giải nhất (sau Hà Nội), đứng thứ 7 cả nước về tỷ lệ học sinh đoạt giải; năm thứ 2 liên tiếp có học sinh đạt Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế

³ Từ các nguồn hỗ trợ, đến nay, quỹ đã hỗ trợ 216 học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn đạt điểm cao vào đại học (năm 2021 có 107 em; năm 2022 có 58 em; năm 2023 có 51 em). Ngoài ra còn có 89 em được quỹ các huyện, thị xã hỗ trợ.

⁴ Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,85%, BHXH đạt 22,1% - cả 2 chỉ tiêu đều tăng so với kết quả năm 2022

⁵ Giải quyết việc làm cho 23.000 người, đạt 102% kế hoạch;

⁶ Đạt 75%, đạt 100% kế hoạch

5. Triển khai có hiệu quả Hệ thống giám sát và điều hành thông minh (IOC). Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) được cải thiện⁷. Phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở trong tuyên truyền phòng chống dịch, phục hồi kinh tế xã hội. Công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn được tăng cường; hoạt động báo chí đã góp phần thực hiện tốt vai trò, chức năng giám sát và phản biện xã hội, tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân.

II. Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với các nội dung tồn tại, hạn chế như báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu. Đồng thời, đề nghị quan tâm đánh giá thêm một số nội dung sau:

1. Triển khai một số giải pháp trên lĩnh vực văn hóa thiếu đồng bộ; chưa phát huy hết các giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; hệ thống thiết chế văn hóa còn thiếu và yếu; thể thao thành tích cao chưa thực sự bền vững, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện bị xuống cấp, một số môn không có sân tập đảm bảo; giải pháp phát triển du lịch chưa rõ; chưa xây dựng được những tour tuyến, điểm du lịch hấp dẫn; công tác quảng bá, giới thiệu còn chậm đổi mới. Hợp tác với các tỉnh, thành trong khu vực để phát huy các tiềm năng, lợi thế du lịch, dịch vụ còn nhiều khó khăn.

2. Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học còn thiếu; trang thiết bị dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 chưa được cung ứng kịp thời, khó khăn cho cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện; đội ngũ nhà giáo bất cập về số lượng, cơ cấu, bố trí không đồng đều giữa các địa phương, trường học; xã hội hóa giáo dục ngoài công lập ở địa bàn các huyện còn khó khăn. Việc triển khai thực hiện hoạt động hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng còn hạn chế. Chưa tổ chức đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục mầm non và phổ thông để tham mưu điều chỉnh, sửa đổi phù hợp. Đề án sắp xếp, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh chậm được ban hành.

3. Chất lượng khám chữa bệnh giữa các bệnh viện/trung tâm y tế tuyến huyện vẫn chưa đồng đều; thu hút đội ngũ bác sĩ tại Trạm y tế các xã, triển khai tự chủ tại các cơ sở khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn; tình trạng thiếu vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm tuy đã được tháo gỡ nhưng còn nhiều vướng mắc, chậm thanh toán chi phí bảo hiểm y tế... ảnh hưởng lớn đến hoạt động y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến huyện vẫn còn thiếu các trang thiết bị phục vụ cho việc phát triển chuyên môn

⁷ Đứng thứ 37 cả nước, tăng 22 bậc so với năm 2021; chỉ số Công dịch vụ công trực tuyến đứng thứ 13 cả nước;

kỹ thuật, nhất là trang thiết bị hiện đại để phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu⁸; một số máy móc, thiết bị hư hỏng, không hoạt động nhưng chưa thể thay thế, sửa chữa để phục vụ công tác khám chữa bệnh⁹. Hạ tầng công nghệ thông tin tại các trạm y tế chưa đáp ứng; việc đồng bộ dữ liệu sức khỏe người dân còn gặp khó khăn.

4. Tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn diễn ra tại một số doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh¹⁰; người hưởng bảo hiểm xã hội một lần có chiều hướng gia tăng, gây áp lực cho việc mở rộng, phát triển người tham gia¹¹. Việc cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xuất khẩu lao động còn bất cập. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo được quan tâm nhưng đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn nhiều khó khăn.

5. Hạ tầng, thiết bị và nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu. Doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin còn ít và quy mô nhỏ, khó khăn trong thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp công nghệ thông tin. Công tác quản lý nhà nước về báo chí chưa thực sự đạt yêu cầu; còn để xảy ra vụ việc phóng viên lợi dụng danh nghĩa nhà báo để trục lợi¹². Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp khai thác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn thấp.

III. Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí cao với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội XIX

⁸ Từ năm 2020 đến nay BVĐK tỉnh chưa đấu thầu thành công các gói thầu mua sắm trang thiết bị kỹ thuật cao, chuyên sâu, có giá trị lớn.

⁹ Bệnh viện Tâm thần hiện có 6/21 loại thiết bị đã hư hỏng, không sử dụng được (gồm các máy: chụp X quang cao tần; Siêu âm Doppler màu, xét nghiệm nước tiểu, giặt vắt công nghiệp, sấy quần áo, in siêu âm) và có 02/21 máy đã có đơn vị trúng thầu nhưng Bệnh viện không có kinh phí để mua sắm, gồm: Máy phân tích điện giải, Máy siêu âm Doppler xuyên sọ. BVĐK Lộc Hà có 35/149 loại thiết bị y tế bị hỏng...

¹⁰ Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp là 90,4 tỷ, trong đó: (1) 519 đơn vị dừng hoạt động, giảm hết lao động và hiện nay đang còn nợ 29,3 tỷ đồng tiền đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN. (2) 179 đơn vị có số tháng nợ BHXH, BHYT, BHTN trên 12 tháng trở lên, số tiền nợ: 39,4 tỷ đồng; (3) 461 đơn vị có số tháng nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 4 tháng đến 12 tháng, số tiền nợ: 13,2 tỷ đồng.

¹¹ Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn ngành BHXH Hà Tĩnh đã giải quyết cho 8.702 lượt người hưởng một lần, gấp 1,2 lần (tăng 18%) so với cùng kỳ năm 2022 (Năm 2022 có 7.361 người hưởng chính sách BHXH một lần)

¹² Vụ án Lê Danh Tạo và 1 số đối tượng lợi dụng danh nghĩa nhà báo bảo kê hoạt động xe đường dài

Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh liên quan đến lĩnh vực văn hóa, xã hội ưu tiên cân đối nguồn lực thực hiện các đề án, chính sách đã ban hành; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường truyền thông về vị trí, vai trò của văn hóa, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa; kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển văn hoá Hà Tĩnh đến năm 2030, định hướng những năm tiếp theo sau khi Nghị quyết ban hành. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy tốt hơn giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể, các di sản văn hoá UNESCO vinh danh gắn với phát triển du lịch. Quan tâm lập hồ sơ trình Trung ương công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với một số di tích đủ điều kiện trên địa bàn. Tổ chức các chương trình kỷ niệm ngày lễ lớn thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, nhất là các hoạt động kỷ niệm 10 năm Dân ca Ví, Giặm được UNESCO vinh danh; 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú; 300 năm ngày sinh danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đầu tư sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ huấn luyện thi đấu; tổ chức tốt các trận đấu giải Bóng đá vô địch quốc gia 2023-2024 trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện tốt các đề án, chính sách trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, củng cố cơ sở vật chất hệ thống trường lớp và sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên. Tập trung định hướng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Chú trọng xây dựng văn hóa học đường. Khuyến khích xã hội hóa giáo dục chất lượng cao, giáo dục ngoài công lập. Tích cực triển khai các nội dung ký kết với Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiếp tục huy động và phát huy hiệu quả Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học. Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non, phổ thông tại Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND để tham mưu sửa đổi phù hợp với quy định và thực tiễn.

3. Sớm kiện toàn, tổ chức bộ máy ngành y tế theo Kết luận số 98-KL/TU ngày 26/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế công lập gắn với tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Chú trọng y tế dự phòng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh; phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao; tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hệ thống y tế - dân số, bảo hiểm y tế, số hoá hồ sơ quản lý sức khoẻ cho người dân trên địa bàn tỉnh. Phát triển hệ thống y tế cơ sở gắn với thực hiện chính sách thu hút đào tạo nhân lực theo tinh thần Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục

củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm cho người lao động theo quy định. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tổ chức rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định; . Ưu tiên nguồn lực thực hiện Chương trình giảm nghèo; chăm lo chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công; xem xét ban hành chính sách hỗ trợ an sinh xã hội đối với người dân trong vùng ảnh hưởng của dự án mở sất Thạch Khê. Tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở, xây dựng công trình công cộng kết hợp phòng chống thiên tai.

5. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án chuyển đổi số, Kế hoạch phát triển chuyển đổi số trên địa bàn, nâng thứ hạng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh; xác định lấy người dân là trung tâm, chủ thể của chuyển đổi số để có các giải pháp thực hiện hiệu quả. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp; tổ chức kiểm tra, rà soát, cập nhật thông tin, việc thực hiện tôn chỉ mục đích của các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn. Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, đấu tranh có hiệu quả với các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội và internet.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 (lĩnh vực văn hóa - xã hội), kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVIII;
- Lãnh đạo Văn phòng; các phòng chuyên môn thuộc VP Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HĐ.

**TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Đào Thị Anh Nga